
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๒๓  ชั้น ๒  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                                                                                                                                                                                               .  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
๑.  นายธีระ  วงศ์สมุทร        ประธานกรรมการ 
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒.  นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวฒัน์       กรรมการ 
     รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๓.  นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์       กรรมการ 
 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 
 แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
๔.  นางสาวลดาวัลย ์ ค าภา       กรรมการ 
     รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
     แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๕.  นายอาณัติ  วิลาสินีวรรณ       กรรมการ 
     ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ 
     แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
๖.  นางวัลภา  ตันวรรณรักษ์       กรรมการ 
 ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 
 แทนอธิบดีกรมการข้าว 
๗.  นายนิรันดร  เอื้องตระกูลสุข       กรรมการ 
     รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
     แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
๘.  นายโกมนทร์  วิโรจนว์ัฒนากุล       กรรมการ 
     นักวิชาการช านาญการ 
     แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
๙.  นายถกล  ตติยไตรรงค์       กรรมการ 
     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
     แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๑๐. นายศักดิ์ศิลป์  โชติสกุล       กรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
      แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  
๑๑. นายพงศ์พัฒน์  บุญชูวงศ์       กรรมการ 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง 
      แทนอธิบดีกรมประมง 
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๑๒. นายวสันต์  นุ้ยภิรมย ์       กรรมการ 
  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม 
  แทนอธิบดีกรมหม่อนไหม 
๑๓. นางสาวดุจเดือน  ศศะนาวิน       กรรมการ 
      ผู้อ านวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
      แทนผู้อ านวยการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
๑๔. นายเกรียงไกร  พานอ่อน       กรรมการ 
      รักษาการผู้อ านวยการส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
      แทนเลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๑๕. ดร.ปิยนุช  มาลากุล ณ อยุธยา      กรรมการ 
      รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
      แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๑๖. นายอนันต์  ดาโลดม        กรรมการ 
      นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
๑๗. นางนารีณัฐ  รุณภัย       กรรมการและเลขานุการ 
      รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
      แทนเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ติดราชการ 
๒.   กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ติดราชการ 
๓.   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม       ติดราชการ 
๔.   อธิบดีกรมบัญชีกลาง        ติดราชการ 
๕.   ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย     ติดภารกิจ 
๖.   ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย    ติดภารกิจ 
๗.   นายกสมาคมปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช     ติดภารกิจ 
๘.   นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย      ติดภารกิจ 
๙.   นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล      ติดภารกิจ 
๑๐. ศาสตราจารย์ จรัญ  จันทลักขณา      ติดภารกิจ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ  นพรัตน์นราภรณ์    ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายกนก  คติการ    ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒.  นายอมรชัย  สมเจตน์เลิศเจริญ  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๓. นายวิษณุ  อุทโยภาศ       กรมส่งเสริมการเกษตร 
๔. นางสาวศศิวิมล   ศิริเจริญ   กรมการข้าว 
๕. นางเนาวรัตน์  เอื้ออารักษ์พงศ์     กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๖. นายพัสนิธิ  วสีวีรสวิ ์    กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๗. นายอุดม  นวลหนูปล้อง   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๘. นายเสริม   มีนไชยอนันต์   กรมวิชาการเกษตร 
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๙. นายกิตติพงศ์   อุดมเศรษฐ์    กรมปศุสัตว์ 
๑๐. นางวิดาวรรณ   ปาณะพล   กรมปศุสัตว์ 
๑๑. นางสาวประนอม  จันทร์ใหม่   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๑๒. นางสาวรัชนีพร  ชัยพิพัฒน์   ส านักงบประมาณ 
๑๓. นางสาวน้ าใจ  ทัศเกตุ   ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๑๔. นางสาวฉัตรประภา   ศรีสวัสดิ์   ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑๕. นางสาวอุมารินทร์   โฉมเฉิด   ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 
๑๖. นางสาวประวีณา   อินทร์ยิ้ม   ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 
๑๗. นางสาวสุกัญญา   แก้วจันทึก   ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 
๑๘. นางสาวเสาวนีย์   กองวิบูลศิริ    ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
๑๙. นางปิยาพัชร  อินทสร   สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ ากัด 
๒๐. นางสาววิภา   มีทรัพย์   สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ ากัด 
๒๑. นายจรัญ พงษ์เผ่า    สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ ากัด 
๒๒. นายโอมรัตน์  เพ็ญสวัสดิ์    สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ ากัด 
๒๓. นายอภิชาต   มนัสตรง   สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 
๒๔. นายนนทชัย  โนนพุดยา   ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้ 
๒๕. นายส ารวย  ดาอ่ า    ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้ 
๒๖. นายวินัย   ด ามินเศก    ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้ 
๒๗.นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๘.นางสุรัสวดี  ด าริการเลิศ   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๙.นางทรัสตรี  จันต๊ะ    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๓๐.นางสาวพัณอาภา  เฉียบฉลาด   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๓๑.นายอรรถวุฒิ  วงศ์เวสารชั   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๓๒.นายธรรมจรรย์  ตุลยธ ารง   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๓๓.นางสาวปวีณา  แซ่ตั้ง      ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๓๔.นางสาวดวงพร  กลิ่นศรีสุข   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๓๕.นางอารีย์  ธีระด ารงตระกูล   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๓๖.นางสาวจุฑามาศ  สังข์อุดม   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๓๗.นางวรมา  นพรัตน์    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๓๘.นางสาวมาดี  อโศกธรรมรังสี   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๓๙.นางสาวชลธิชา  รุ่งรัตน์   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๔๐.นางสาวอัจฉรา  ศิลาพงษ์   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๔๑.นางสาวกิตติยา  โอฐสร้อยส าอางค์  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขอให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกนก คติการ) เข้าร่วมการประชุมด้วย 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) ได้เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมจ านวน ๒๖ หน้า และจัดส่งให้กรรมการทุกท่าน
พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไข ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ขอแก้ไขมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๖ 
เรื่องการเบิกเงินโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร ปีที่ ๒ ข้อ ๑ หน้า ๒-๒๕ บรรทัดที่ ๗ จาก
ข้อความเดิม “ให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานให้กองทุนฯ  โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านกรม
ส่งเสริมสหกรณ์” เป็น “ให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานให้กองทุนฯทราบ โดยส าเนาให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบด้วยในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ” ทั้งนี้... 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

 

 

 

วาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๓.๑ โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพื่อรองรับผลกระทบจาก 
การเปิดเสรีการค้า AFTA 
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) รายงานว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้เสนอโครงการ

ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA เพ่ือ
ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ โดยฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้เสนอโครงการดังกล่าวเข้าที่ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และ
เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ มีมติเห็นชอบโครงการฯ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรปรับปรุงโครงการตามมติที่ประชุม 
ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว ใน ๒ ประเด็น คือ ๑. 
เรื่องการจัดหาต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ดี เดิมใช้วิธีให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดซื้อต้นกล้าปาล์มน้ ามัน
พันธุ์ดี ปรับเปลี่ยนเป็น บูรณาการกับกรมวิชาการเกษตร โดยให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ด าเนินการผลิตพันธุ์
กล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ดี  และกรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการเพาะเลี้ยงและอนุบาล ทั้งนี้เป็นผลให้กิจกรรม
การจัดหาต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ดี สามารถประหยัดงบประมาณได้จ านวน ๒๕.๘ ล้านบาท และ ๒. 
ด าเนินการปรับปรุงวิธีการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถชี้แจงกับเกษตรกรที่
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเป็นการน าร่องด าเนินการกับเกษตรกรของโครงการจ านวน ๓,๐๐๐ ราย  ซึ่ง
สรุปสาระส าคัญของโครงการได้ดังนี้ 

โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิด
เสรีการค้า AFTA มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน โดยการปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์ดี



 -๕- 

ทดแทนสวนเก่าเป็นการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต เพ่ือเตรียมการรองรับผลกระทบจากการ
เปิดเสรีการค้าอาเซียน รวมทั้งสนับสนุนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน และน้ ามันปาล์ม  

เป้าหมายของโครงการ คือ ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าที่มีอายุต้นปาล์ม
มากกว่า ๒๐ปี ในพ้ืนที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี สตูล และตรัง รวมพ้ืนที่ ๓๐,๐๐๐ ไร่ โดย
แบ่งเป็นจังหวัดกระบี่ ๑๖,๕๐๐ ไร่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๗,๕๐๐ ไร่ จังหวัดชุมพร ๑,๕๐๐ ไร่ จังหวัดสตูล 
๓,๐๐๐ ไร่ และจังหวัดตรัง ๑,๕๐๐ ไร่ 

วิธีด าเนินโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนเกษตรกรปลูกปาล์มพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า
โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปีละ ๑,๐๐๐ ราย รายละ ๑๐ ไร่ รวมเป็นพ้ืนที่ ๑๐,๐๐๐ ไร่ต่อปี และให้การ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ต้นกล้าปาล์มน้ ามัน ปุ๋ย และสารเคมี ในอัตราไร่ละ ๓,๒๗๐ บาท โดยเกษตรกร
จะต้องมีส่วนร่วมออกค่าใช้จ่ายเองในการโค่นต้นปาล์มเก่า และการเตรียมพ้ืนที่ปลูกไร่ละประมาณ ๔,๕๐๐ บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินโครงการ ๓ ปี และส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรด าเนินการติดตาม และประเมินผลโครงการ ๔ ปี  

ตัวช้ีวัดโครงการ ประกอบด้วย  
(๑) เกษตรกร จ านวน ๓,๐๐๐ ราย มีความรู้น าไปปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า รวม

พ้ืนที่ ๓๐,๐๐๐ ไร่ สามารถให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นในปีที่ ๔ หลังปลูกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓ ตันต่อไร่ต่อป ี
(๒) เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นเมื่อปาล์มน้ ามันให้ผลผลิตในปีที่ ๔ ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

ต่อไร่ต่อปี   
งบประมาณ เป็นเงินจ่ายขาด จ านวน ๑๐๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการฯ ของกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน ๙๙.๙๐ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล
โครงการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจ านวน ๑ ล้านบาท 

ฝ่ายเลขานุการมีความเห็นว่า โครงการปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ  เนื่องจากปาล์มน้ ามันเป็นสินค้าที่
จะได้รับผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน  และสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม
น้ ามัน และน้ ามันปาล์ม ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ อีกทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรได้น าโครงการฯ ไปชี้แจงเพ่ือขอ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่กองทุนฯ ได้จัดให้มีขึ้น เรื่อง 
“กองทุน FTA ทางรอด ทางเลือก สินค้าปาล์มน้ ามัน” เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ที่โรงแรมมาริไทม์ 
ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ พบว่าเกษตรกรเห็นด้วยในหลักการของโครงการฯ และยินดีจะเข้า
ร่วมโครงการ จึงเสนอขอความเห็นชอบโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ๔ ปี ๖ เดือน นับจากวันที่เบิกเงินจาก
กองทุนฯ โดยกองทุนสนับสนุนเป็นงบประมาณเป็นเงินจ่ายขาด จ านวน ๑๐๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน ๙๙.๙ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามประเมินผลโครงการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จ านวน ๑ ล้านบาท ซึ่งกองทุนสนับสนุน
งบประมาณรายปี คือ ปีที่ ๑ จ านวน ๓๓,๔๖๐,๐๐๐ บาท ปีที่ ๒ จ านวน ๓๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท ปีที่ ๓ จ านวน 
๓๓,๕๗๐,๐๐๐ บาท และปีที่ ๔ จ านวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท  

ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร (นายศักดิ์ศิลป์  โชติสกุล) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าเกษตรกรที่จะเข้าร่วม
โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกปาล์มน้ ามันอยู่ในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี 
ชุมพร สตูล และตรัง  มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๕๐ ไร่ ต้นปาล์มมีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป โดยเกษตรกรทุกรายจะต้องมีเอกสาร
สิทธิ์ และสิทธิการท าประโยชน์ในที่ดิน พร้อมทั้งมีพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ ามัน กรณีที่อยู่ใกล้เส้นทาง
คมนาคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทั้งนี้ โครงการฯ จะให้การสนับสนุนเกษตรกรไม่เกินรายละ ๑๐ ไร่ โดย
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เกษตรกรต้องลงทุนเองบางส่วน และต้องเข้าอบรม ดูงาน และปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการเจาะ
ท าลายต้นปาล์มเก่าหรือการขุดต้นปาล์มเก่าที่มีอยู่ เพ่ือกระจายพื้นที่คืนปุ๋ยให้กับต้นปาล์ม สิ่งส าคัญ คือ ต้อง
ดูแลเรื่องแมลงที่จะมาท าลายต้นปาล์ม เช่น ด้วงแรด ด้วงงวง  

นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย (นายอนันต์  ดาโลดม) ให้ข้อสังเกตว่าโครงการนี้ได้
เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๓ ซึ่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรไปปรับปรุงรายละเอียดของโครงการให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ซึ่งใช้เวลาพอสมควรแล้ว ในขณะนี้หากมีความล่าช้าอีกก็คงจะได้ปลูกในปี ๒๕๕๕ หากโครงการได้รับ
อนุมัต ิกรมวิชาการเกษตรต้องจัดเตรียมต้นกล้าพันธุ์ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรท าการอนุบาลต่อประมาณ 
๖-๗ เดือน สรุปโครงการนี้ใช้เวลาประมาณ ๒ ปี จึงจะด าเนินการปลูกปาล์มได้ ค่อนข้างล่าช้ามาก 

รูปแบบในการด าเนินงานต้องการกระตุ้นเกษตรกรที่ท าสวนปาล์มเก่าให้หันมาปลูกต้นปาล์ม
ใหม่ทดแทน หากไม่มีแรงจูงใจที่ดีเกษตรกรอาจจะไม่โค่นต้นปาล์มเก่า เนื่องจากขณะนี้ราคาปาล์มค่อนข้างดี 
และรัฐบาลไดใ้ห้ความส าคัญกับนโยบายเรื่องปาล์มน้ ามันมาก โครงการฯ นี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จะให้การสนับสนุนในเรื่องต้นกล้าพันธุ์ที่ดี ปัจจัยการผลิตที่ดี โครงการฯ ที่เสนอมามี
เหตุผลเพียงพอและมีความเหมาะสมที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๑๐๐.๙๐ ล้านบาท ไป
ด าเนินการ แต่ขอให้มีการสนับสนุนอย่างจริงจังและใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่มีการรั่วไหล นอกจากนี้ 
ปัจจุบันต้นกล้าปาล์มมีราคาประมาณต้นละ ๘๕ บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงมาก การสนับสนุนเงินจ่ายขาดให้
กรมส่งเสริมการเกษตรไปด าเนินการซื้อเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันของกรมวิชาการเกษตรมีเหตุผลที่ดี เนื่องจาก
เงินดังกล่าวจะได้กลับคืนสู่คลังรัฐบาล และได้ต้นกล้าปาล์มพันธุ์ดีน่าเชื่อถือ และอีกส่วนหนึ่งคือการเพ่ิม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มที่ได้รับความเสียหายจากน้ าท่วมเข้าไปด้วยน่าจะสมเหตุสมผล
มากขึ้น 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายกนก  คติการ) ให้คิดเห็นว่า 
กรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมในการตอบค าถามว่า เหตุใดจึงเลือกจังหวัดกระบี่         
สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล และตรัง เป็นพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินโครงการ พ้ืนที่ดังกล่าวมีความเหมาะสม
อย่างไร ใช้หลักเกณฑ์ใดในการคัดเลือก เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตจังหวัด กระบี่ ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี ยังใช้
ปาล์มพันธุ์ทีใ่ห้ผลผลิตต่ าอยู่ ควรที่จะน ามาอยู่ในข่ายที่ถูกคัดเลือกด้วยหรือไม่ 

ประธานกรรมการ (นายธีระ  วงศ์สมุทร) ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า งบประมาณประมาณ ๑๑ 
ล้านบาท ถูกน าไปจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันของกรมวิชาการเกษตร และจะหมุนเวียนอยู่ที่ภาครัฐแทนที่
จะเป็นภาคเอกชน ทั้งนี้ ได้ให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการ และมอบหมายให้เจ้าของโครงการน า
ข้อคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านไปปรับปรุงรายละเอียดของโครงการ ฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

มติที่ประชุม 
๑.๑ เห็นชอบโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพ่ือรองรับ

ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA ระยะเวลาโครงการ ๔ ปี ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ๔ ปี ๖ เดือน 
นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยกองทุนฯ สนับสนุนเป็นเงินจ่ายขาด 
จ านวน ๑๐๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น 

๑.๑.๑  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเงิน  
๙๙,๙๐๐,๐๐๐  บาท 

๑.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผลโครงการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
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๑.๒ กองทุนฯ สนับสนุนงบประมาณรายปี ดังนี้ 

หน่วย : บาท 

หน่วยงาน ปีท่ี๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ รวม 

กรมส่งเสริม
การเกษตร 

๓๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓๓,๓๐๐,๐๐๐ - ๙๙,๙๐๐,๐๐๐ 

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
 

๑๖๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓๓,๔๖๐,๐๐๐ ๓๓,๕๒๐,๐๐๐ ๓๓,๕๗๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๙๐๐,๐๐๐ 

๑.๓ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรน าข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไป
ปรับปรุงการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ให้พิจารณาเพ่ิมเติมโดยเน้นการคัดเลือก
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มในพื้นที่ปลูกปาล์มที่ยังใช้พันธุ์ปาล์มเก่าที่ให้ผลผลิตต่ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัด
กระบี่ ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และในพ้ืนที่ปลูกปาล์มของเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา 
เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์กระจายการจัดสรรให้เหมาะสม 

วาระท่ี ๓.๒ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข้าวไทยสู่สากล 
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) รายงานว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เสนอโครงการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสู่มาตรฐานของสหกรณ์ เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอโครงการดังกล่าว
เข้าที่ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้
ของโครงการ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ และเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอ
ขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ปรับปรุงโครงการตามมติที่ประชุมดังกล่าวแล้ว สรุปสาระส าคัญ
ของโครงการได้ดังนี้ 

โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่
สากล มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ ากัด จ.พิษณุโลก สหกรณ์นิคมสวรรคโลก 
จ ากัด จ.สุโขทัย และสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จ ากัด จ.พิจิตร เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดีในระดับเมล็ดพันธุ์จ าหน่าย กระจายพันธุ์ข้าวให้กับสหกรณ์เครือข่ายและเกษตรกร โดยผ่านโรงงาน
ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าว และห้องตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ได้มาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่ว สลับกับการท านา เพ่ือเป็นการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ พักดินเพ่ือ 
ตัดวงจรโรคแมลง ศัตรูพืชต่าง ๆ  และยังเป็นการลดการใช้น้ าในการท านา รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับเกษตรกร ในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และ พิจิตร ให้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดีได้มาตรฐาน ลดการใช้สารเคมี โดยปรับเปลี่ยนมาใช้สารอินทรีย์ และสารชีวภาพแทน  

เป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน มีดังนี้  
(๑) พ้ืนที่ด าเนินการในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และจังหวัดพิจิตร 
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(๒) เกษตรกรผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์ จ านวน ๓๖๐ ราย จ าแนกเป็น สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม 
จ ากัด จ.พิษณุโลก จ านวน ๑๒๐ ราย สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ ากัด จ.สุโขทัย จ านวน ๑๒๐ ราย และสหกรณ์
การเกษตรเมืองพิจิตร จ ากัด จ.พิจิตร จ านวน  ๑๒๐  ราย 

(๓) ผลิตเมล็ดพันธุ์ขั้นพันธุ์จ าหน่าย (R๓) รายละ ๑๐ ไร่ จ านวน ๓๖๐ ราย พ้ืนที่ปลูก ๓,๖๐๐ ไร่ 
โดยใช้เมล็ดข้าวพันธุ์พิษณุโลก ๒ ( R๒) ๓๘,๒๕๐  กก. และเมล็ดข้าวพันธุ์ กข ๔๑ (R๒) หรือพันธุ์ที่ตลาดมี
ความต้องการ จ านวน ๑๕,๗๕๐ กก. 

(๔) แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
(๕) ปริมาณเมล็ดพันธุ์หลังปรับปรุงที่คาดว่าจะผลิตได้ จ านวน ๓,๔๐๒ ตัน/ปี (ครั้งละ ๑,๗๐๑ ตัน)     
ระยะเวลาโครงการ ๖ ปี นับจากวันที่เบิกเงินจากกองทุนฯ  
งบประมาณ จ านวน ๕๕,๘๘๐,๔๐๐.- บาท แยกเป็นเงินจ่ายขาด ๒๕,๔๐๐,๔๐๐. – บาท 

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๒,๙๘๖,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่าย
ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๙๑๔,๔๐๐ บาท และ ค่าใช้จ่ายส าหรับการติดตาม
และประเมินผลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และเงินกู้ยืมเป็นทุนหมุนเวียนปลอด
ดอกเบี้ย ๓๐,๔๘๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไขการช าระคืนปลอดเงินต้น ๓ ปี เริ่มช าระคืนในปีที่ ๔ จ านวน 
๖,๐๐,๐๐๐ ปีที่ ๕ จ านวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปี ๖ จ านวน ๑๕,๔๘๐,๐๐๐ บาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ เงินหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท เงินหมุนเวียนค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท เงินหมุนเวียนค่าส่งเสริมการขาย ๓๖๐,๐๐๐ บาท และเงินทุนหมุนเวียนใน
การจัดซื้อพันธุ์ข้าวคืนจากสมาชิก ๑๖,๔๔๐,๐๐๐ บาท 

ตัวช้ีวัดโครงการ ประกอบด้วย  
(๑) สหกรณ์สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสู่เกษตรกร จากเดิมผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ ๑,๕๐๐ ตัน/ปี 

เป็นผลิตขา้วพันธุ์ดี ๓,๔๐๒ ตัน/ปี 
(๒) ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับการท านาปีละ ๔๐๐ ราย พื้นที่ ๘๐๐ ไร่ ระยะเวลา ๓ ปี รวมทั้งสิ้น 

๑,๒๐๐ ราย พ้ืนที่ ๒,๔๐๐ ไร่ 
(๓) สหกรณ์สามารถลดการใช้สารเคมี โดยปรับเปลี่ยนมาใช้สารอินทรีย์และชีวภาพจ านวน

ไม่น้อยกว่าปีละ ๔๐๐ ราย พื้นที่ ๓,๕๐๐ ไร่ ระยะเวลา ๓ ปี รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ ราย พ้ืนที่ ๑๐,๕๐๐  ไร่ 
ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงเสนอขอความเห็นชอบโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล ตามท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มี ระยะเวลา
สิ้นสุดโครงการ ๖ ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดย
กองทุนสนับสนุนงบประมาณจ านวน ๕๕,๘๘๐,๔๐๐.- บาท แบ่งเป็น  

เงินจ่ายขาด จ านวน ๒๕,๔๐๐,๔๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินโครงการของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ๒๒,๙๘๖,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๙๑๔,๔๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายส าหรับการติดตามและประเมินผลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  

เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน ๓๐,๔๘๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไขการช าระคืนปลอดเงินต้น ๓ ปี 
เริ่มช าระคืนในปีที่ ๔ จ านวน ๖,๐๐,๐๐๐ บาท ปีที ่ ๕ จ านวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปี ๖ จ านวน 
๑๕,๔๘๐,๐๐๐ บาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือเป็นเงินหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม 
๑๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท เงินหมุนเวียนค่าวัสดุอุปกรณ์ ๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท เงินหมุนเวียนค่าส่งเสริมการขาย 
๓๖๐,๐๐๐ บาท และเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อพันธุ์ข้าวคืนจากสมาชิก ๑๖,๔๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกองทุน
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สนับสนุนงบประมาณรายปี คือ ปีที่ ๑ จ านวน ๔๑,๗๕๙,๔๐๐ บาท ปีที่ ๒ จ านวน ๗,๕๘๒,๙๒๐ บาท ปีที่ ๓ 
จ านวน ๖,๕๓๘,๐๘๐ บาท   

ผู้ชี ้แจงโครงการ (นางสาวประนอม จันทร์ใหม่) นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์มีสหกรณ์การเกษตรผลิตเมล็ดข้าวคุณภาพดีอยู่ในความ
รับผิดชอบประมาณ ๖๖ แห่ง สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมกันได้ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่าสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ ากัด จังหวัด
พิษณุโลก สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ ากัด จังหวัดสุโขทัย และสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เป็น
สหกรณ์ที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งมีความประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์
คุณภาพดี เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีกระจายใน ๓ จังหวัดภาคเหนือให้เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร อีกทั้งจะเป็นสหกรณต์ัวอย่างให้สหกรณ์อ่ืนๆ เข้ามาศึกษากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  

ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ให้ข้อคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับหลักการของโครงการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์ฯ และการสนับสนุนเงินจ่ายขาดในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ต่างๆ แต่ส าหรับการสนับสนุนเงินจ่ายขาดส าหรับปัจจัยการผลิตให้แต่ละสหกรณ์นั้น ควรเปลี่ยนเป็น
การสนับสนุนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยแทน เนื่องจากสหกรณ์เหล่านั้นจะได้รับประโยชน์จากโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรและโครงการปุ๋ยลดต้นทุน ซึ่งรัฐบาลได้ชดเชยส่วนต่างของราคาปุ๋ยเคมีให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก
พืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง ในราคา ๑.๕๐ บาทต่อกิโลกรัมอยู่แล้ว 

กรรมการ (นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ข้อคิดเห็นว่าการจะสนับสนุนเงินจ่ายขาดในปัจจัยการผลิตให้สหกรณ์นั้น 
ควรตรวจสอบด้วยว่าสหกรณ์เหล่านี้ได้เข้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรและโครงการปลูกพืชหลังนาแล้ว
หรือไม่ เพ่ือจะได้ไม่เกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรท าแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวคุณภาพดีร่วมกับกรมการข้าวเพ่ือจะได้เห็นผลในภาพรวมว่ามีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพียงพอแล้วหรือไม่ 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกนก คติการ) ให้ข้อคิดเห็นว่า
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เคยอนุมัติโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้
ชาวนาเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียนให้กับกรมการข้าวไปด าเนินการผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ข้าวดีผ่านระบบศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งยังไม่เคยด าเนินการมาก่อน ต่างจากโครงการนี้ซึ่งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้เคยด าเนินการมาก่อนแล้ว ควรพิจารณาสร้างต้นแบบเพ่ือขยายไปสู่สหกรณ์อ่ืนๆ โดยด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในภาพรวมไม่ใช่เพียงแต่ ๓ สหกรณ์นี้เท่านั้น และส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรควรประเมินผลกระทบจากการสนับสนุนเงินกองทุนที่ให้กรมการข้าวและกรมส่งเสริมสหกรณ์ไป
ด าเนินการโครงการดังกล่าว ได้ส่งผลอย่างไรต่อการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าข้าว          

ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) กล่าวเพ่ิมเติมว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดียังมีไม่
เพียงพอต่อความต้องการจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการขยายการผลิต แต่ควรสนับสนุนเงินจ่ายขาด
เฉพาะในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ที่ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ไปด าเนินการ ส าหรับ
การสนับสนุนเรื่องปัจจัยการผลิตให้เปลี่ยนเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ยแทน ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการไป
ปรับปรุงรายละเอียดของโครงการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และเวียนให้คณะกรรมการรับทราบ
ก่อนด าเนินการจัดสรรเงินให้โครงการต่อไป 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานกับฝ่ายเลขานุการฯ ในการ

ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ และให้แจ้งเวียนคณะกรรมการฯ เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนที่จะ
ด าเนินการโครงการต่อไป 



 -๑๐- 

 
วาระท่ี ๓.๓ โครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่ากรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้เสนอโครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้น าเข้าที่ประชุมหน่วยงานภายในส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งที่
ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการโดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ ก่อน
น าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณา ดังนี้ 

๑) ปรับปรุงหลักการและเหตุผลของโครงการ โดยเพ่ิมเติมข้อดีของการเลี้ยงโคในระบบ
ชีวภาพ (วัวหลุม) ว่าดีกว่าการเลี้ยงแบบเดิมอย่างไร และควรแสดงการเปรียบเทียบต้นทุนการเลี้ยง และ
ผลผลิตทั้งวิธีเดิมและระบบชีวภาพเพ่ือให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน 

๒) เพ่ิมเติมรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการของเงินจ่ายขาด เรื่องการให้ความรู้หรือ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชัดเจนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ ส าหรับ งบประมาณที่ขอจ่ายขาด
เพ่ือเป็นค่าอาหารโคระยะเวลา ๓ ปี น่าจะขอน าร่องโดยให้การสนับสนุนเพียง ๑ ปี  

๓) ขอให้ก าหนดตัวชี้วัดโครงการ ในระดับผลลัพธ์แทนระดับผลผลิตว่าโครงการนี้
ชว่ยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าอย่างไร เช่น สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงโค
ได้กี่บาท/ตัว ขายโคได้รายได้เพ่ิมข้ึนกี่บาท/ตัว โดยเปรียบเทียบก่อนมีโครงการและหลังมีโครงการให้ชัดเจน 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามความเห็ นของที่
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้อ ๑.๑ เรียบร้อยแล้ว และน าเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
เสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนฯ พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ น าโครงการน าร่องการ
เลี้ยง  โคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ โดยให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ปรับปรุงสาระส าคัญโครงการก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ดังนี้  
  ๑ ให้ปรับลดตัวชี้วัดที่ไม่ได้เกิดจากผลการด าเนินโครงการออก โดยให้ เหลือเฉพาะตัวชี้วัด
ที่เกิดจากผลของการด าเนินโครงการโดยตรง 
  ๒. ให้พิจารณาทบทวนการค านวณต้นทุนค่าอาหารโคให้ถูกต้อง 
  ๓. ให้พิจารณาตัวเลขต้นทุนการเลี้ยงโคทดแทนที่ลดลง ว่าได้มีการน าค่าก่อสร้างโรงเรือน
และค่าอาหารโค รวมไว้ในต้นทุนการเลี้ยงด้วยหรือไม่ 

ข้อเท็จจริง 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการปรับปรุงโครงการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

๑.  ปรับลดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ จาก ๑๑ ตัวชี้วัด เหลือเพียง ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
๒.๑.๑  ลดต้นทุนการผลิตโคนมทดแทนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตัวละ ๒,๘๘๐ 

บาท จากเดิมตัวละ ๑๘,๘๐๐ บาท เหลือตัวละ ๑๖,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑.๒  เกษตรกรได้รับโคนมสาวท้องอายุ ๖ เดือน ที่มีน้ าหนักเพ่ิมขึ้น ๕๐ กิโลกรัม/ตัว 
จากเดิมน้ าหนักเฉลี่ยตัวละ ๔๓๐ กิโลกรัมในฟาร์มเกษตรกร เป็นน้ าหนักเฉลี่ยตัวละ ๔๘๐ กิโลกรัม ใน
โรงเรือนชุมนุมฯ 
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  ๒.๑.๓  ลดอัตราการสูญเสียจากการเลี้ยงโคนมทดแทนของเกษตรกรได้ร้อยละ ๕-๗ เหลือ
เท่ากับศูนย์ เนื่องจากชุมนุมฯ มีการประกันการสูญเสีย 
  ๒.๓.๔  ลดอายุการคลอดลูกท้องแรกของโคสาวลง ๔ เดือน จาก ๓๐ เดือน เหลือ ๒๖ เดือน 
ท าให้โคนมมีอายุการใช้งานที่ไวและยาวนานขึ้น 
  ๒.๓.๕  อัตราการเจริญเติบโตโคนมทดแทนของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น ๐.๒๖ กก./ตัว/วัน จาก
เฉลี่ยวันละ ๐.๔๙ กิโลกรัม เป็นตัวละ ๐.๗๕ กิโลกรัม 

๒  ด าเนินการแก้ไขการค านวณต้นทุนค่าอาหารโคให้ถูกต้องแล้ว จากเดิมค านวณปริมาณ
อาหารโคท่ีใช้ในโครงการ รวม ๘,๙๑๐,๐๐๐ กก. เป็นปริมาณอาหารโค จ านวน ๓,๖๑๓,๕๐๐ บาท โดยขอ
สนับสนุนค่าอาหารโค ๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท (ปีที่ ๑ โค ๓๐๐ ตัว ๆ ละ ๒๐๐ บาท/เดือน ปีที่ ๒ โค ๔๐๐ ตัว 
ๆ ละ ๑๕๐ บาท/เดือน และ ปีที่ ๓ โค ๕๐๐ ตัว ๆ ละ ๑๐๐ บาท/เดือน) 

๓  การค านวณต้นทุนการเลี้ยงโคทดแทนของเกษตรกรที่ลดลง โครงการได้น าค่าก่อสร้าง
โรงเรือนและค่าอาหารโค ในโครงการรวมไว้ในต้นทุนการเลี้ยงด้วยแล้ว ซึ่งรวมอยู่ในอัตราค่าเลี้ยงดูโคนมทด
แทนตัวละ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งหากเกษตรกรเลี้ยงโคนมด้วยตนเอง จะมีค่าใช้จ่ายการเลี้ยงเดือนละ ๑,๑๘๐ 
บาท/ตัว แต่หากส่งให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ เลี้ยงทดแทนจะเสียค่าใช้จ่ายเพียงเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท เกษตรกร
ประหยัดค่าใช้จ่ายเดือนละ ๑๘๐ บาท/ตัว เลี้ยงระยะเวลา ๑๖ เดือน เกษตรกรมีต้นทุนลดลง ๒,๘๘๐ 
บาท/ตัว 

สาระส าคัญของโครงการ โครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) 
เป็นโครงการที่เสนอขอเงินกองทุนฯ ไปด าเนินการต้องการที่จะแก้ไขปัญหาโดยชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้ 
จ ากัดจะมีการรับโคของเกษตรกรเข้ามาเลี้ยงในระบบชีวภาพ ซึ่งจะช่วยลดภาระต่างๆ และลดต้นทุนการ
เลี้ยงโคนมของเกษตรกร นอกจากนี้การด าเนินการจะช่วยแก้ปัญหาสภาวะแวดล้อม ช่วยเพ่ิมคุณภาพใน
เรื่องของสุขภาพกลีบมีผลพลอยได้เรื่องของวัสดุรองพ้ืนโครงการสามารถจ าหน่ายปุ๋ยมีรายได้มากขึ้น ทั้งนี้ 
โครงการจะรับเลี้ยงโคของเกษตรกรไปจนเป็นโคสาวตั้งท้องไม่ต่ ากว่า ๖ เดือน แล้วจึงส่งคืนแก่สมาชิกเพ่ือ
น าไปรีดน้ านมดิบต่อไป 
 วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือเป็นโครงการน าร่องในการตั้งศูนย์รับเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบ
ชีวภาพ (วัวหลุม)  เพ่ือช่วยลดภาระต่างๆ และต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้ต่ าลง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนมทดแทนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นโครงการน าร่องเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการฟาร์มให้ดีขึ้น และเป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงานการ
เลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม)  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความ
เข้มแข็ง มั่นคง และช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ได้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในระบบชีวภาพ  ซึ่ง
จะท าให้ลดมลภาวะทางกลิ่นและน้ าเสียจากการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม 

วิธีด าเนินการ 
  ๑ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่สมาชิกชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้ จ ากัด  
จ านวน ๑๐ สหกรณ์ และ ๑ กลุ่ม  ซึ่งมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในระบบประมาณ ๑,๓๓๘ ครอบครัว จ านวน
โคประมาณ ๓๕,๖๓๔ ตัว เพื่อรับสมัครเกษตรกรและโคนมเข้าร่วมโครงการ โดยชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้ 
จ ากัด ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) จัดสร้างโรงเรือนส าหรับเลี้ยงโคนมในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) จ านวน ๖ หลัง  ซึ่ง
สามารถรองรับการเลี้ยงโคนมทดแทนในชุดแรกได้จ านวน ๓๐๐ ตัว 
  (๒) รับโคนมจากสมาชิกเข้ามาเลี้ยงในโครงการในคอกชีวภาพ โดยโคที่ผ่านการคัดเลือกจะ
มีโปรแกรมจัดการฝูงโค ดังนี้ 



 -๑๒- 

   (๒.๑) ถ่ายภาพเพ่ือเป็นหลักฐาน  
(๒.๒) ติดเบอร์หูเพื่อท าประวัติ 

   (๒.๓) จี้หรือสูญเขา/ตัดหัวนมเกิน 
(๒.๔) ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยและถ่ายพยาธิทุกๆ ๔ เดือน 
(๒.๕) ผสมเทียมเมื่อโคอายุได้ ๑๖ เดือน หรือน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๒๙๐ กิโลกรัม  

โดยโคท่ีน าเข้ามาเลี้ยงในโครงการ จะ แยกคอกตามอายุของโคนมทดแทนจ านวน ๓ รุ่น ดังนี้ 
    (๒.๕.๑) โคนมรุ่นอายุตั้งแต่ ๖-๙  เดือน จ านวน ๑๐๐ ตัว 
    (๒.๕.๒) โคนมรุ่นอายุตั้งแต่ ๙-๑๒  เดือน  จ านวน ๑๐๐ ตัว 
    (๒.๕.๓) โคนมรุ่นอายุตั้งแต่ ๑๒-๑๕ เดือน จ านวน ๑๐๐ ตัว 

 ๒ จัดเลี้ยงโคนมในระบบชีวภาพโดยคิดอัตราค่ารับเลี้ยงโคนมเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท/ตัว 
และเลี้ยงไปจนเป็นโคสาวตั้งท้องไม่ต่ ากว่า ๖ เดือน จึงส่งคืนให้กับสมาชิกโดยผ่านสหกรณ์ต้นสังกัด โดย
ชุมนุมฯ จะหักเงินค่ารับเลี้ยงโคนม โดยทยอยหักจากเงินค่าน้ านมดิบที่สมาชิกต้องส่งน้ านมดิบให้ชุมนุมฯ 
ทุกๆ เดือน จนครบมูลค่าการรับเลี้ยงโคนม และในกรณีที่สมาชิกไม่รับโคคืน ชุมนุมฯ จะจัดประมูลเพ่ือ
จ าหน่าย  
  ๓ ด าเนินการรับประกันความสูญเสียโคนมทุกตัวที่เข้าเลี้ยงในศูนย์รับเลี้ยง ในกรณีโคตาย 
ผสมไม่ติดหรือมีปัญหาระบบสืบพันธุ์ และโคแคระแกร็นหรือน้ าหนักไม่ได้มาตรฐาน โดยจะจัดหาโคตัวใหม่
ชดเชยแก่สมาชิกหรือจ่ายเงินสดตามมูลค่าโคในราคาปัจจุบัน 
  ๔ ด าเนินการก่อสร้างโรงเรียนเพ่ิมขึ้นปีละ ๒ หลังๆ ละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท  โดยใช้
งบประมาณจากรายได้สะสมแต่ละปีขยายโครงการให้สามารถรองรับโคนมทดแทนที่เลี้ยงในระบบชีวภาพ
เพ่ิมข้ึนปีละ ๑๐๐ ตัว  ตลอดระยะเวลา ๖ ปี 

ขอบเขตและเป้าหมายด าเนินการ ด าเนินโครงการครอบคลุมสมาชิก  ซึ่งเป็นสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรของชุมนุมสหกรณ์ โคนมภาคใต้ท้ังหมดจ านวน ๑๑ แห่ง ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และจังหวัดพัทลุง  มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเครือข่าย ประมาณ ๑,๓๓๘ 
ครอบครัว จ านวนโดยประมาณ ๓๕,๖๓๔ ตัว 

ระยะเวลาโครงการ ใช้ระยะเวลา ๖ ปี นับตั้งแต่เบิกเงินจากกองทุนฯ 
งบประมาณด าเนินโครงการ  จ านวน ๖,๘๖๐,๖๐๐  บาท  แยกเป็น เงินจ่ายขาด 

๒,๘๔๐,๖๐๐ บาท และเงินทุนหมุนเวียน ๔,๐๒๐,๐๐๐  บาท ดังนี้ เงินจ่ายขาด  จ านวน  ๒,๘๔๐,๖๐๐ 
บาท  เป็นค่าใช้จ่ายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒,๔๕๐,๖๐๐  บาท และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๓๙๐,๐๐๐  บาท เงินทุนหมุนเวียน  จ านวน  ๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไขการช าระคืนปลอดเงินต้น ๑ ปี 
เริ่มช าระคืนในปีที่ ๒ จ านวน ๖๒๐,๐๐๐ บาท ปีที่ ๓ จ านวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ปีที่ ๔ จ านวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ปีที่ ๕ จ านวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท และปีที่ ๖ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

ฝ่ายเลขานุการมีความเห็นว่า โครงการนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนฯ 
เนื่องจากโคนม เป็นสินค้าที่ได้รับผลกระทบการเปิดเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และโดยปกติแล้วการเลี้ยงโคนมทดแทนจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็น
ช่วงที่โคอยู่ระหว่างการเจริญเติบโต ต้องการการเลี้ยงดูและการให้อาหารที่เหมาะสม เกษตรกรรายย่อยส่วน
ใหญ่จึงไม่มีความสามารถแบกรับภาระต้นทุนการเลี้ยงได้ ดังนั้น การรับเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบของ
สหกรณ์ จะช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกร อีกทั้ง เกษตรกรยังได้รับคืนโคสาวที่มีสุขภาพดีแข็งแรง มี
ประสิทธิภาพการให้น้ านมดิบที่ดี ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาด้านต้นทุนการผลิตน้ านมดิบของเกษตรกรใน
ระยะยาว จึงเสนอขอความเห็นชอบโครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ตามที่



 -๑๓- 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบในหลักการโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีระยะเวลาโครงการ ๖ ปี ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ๖ ปี ๖ 
เดือน นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยกองทุนสนับสนุนงบประมาณ
จ านวน ๖,๘๖๐,๖๐๐ บาท แยกเป็น เงินจ่ายขาด ๒,๘๔๐,๖๐๐ บาท และเงินทุนหมุนเวียน ๔,๐๒๐,๐๐๐ 
บาท ดังนี้ เงินจ่ายขาด จ านวน  ๒,๘๔๐,๖๐๐ บาท  เป็นค่าใช้จ่ายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒,๔๕๐,๖๐๐ บาท 
และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๓๙๐,๐๐๐ บาท เงินทุนหมุนเวียน จ านวน ๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท โดยมี
เงื่อนไขการช าระคืนปลอดเงินต้น ๑ ปี เริ่มช าระคืนในปีที่ ๒ จ านวน ๖๒๐,๐๐๐ บาท ปีที่ ๓ จ านวน 
๗๐๐,๐๐๐ บาท ปีที่ ๔ จ านวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ปีที่ ๕ จ านวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท และปีที่ ๖ จ านวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกองทุนสนับสนุนงบประมาณรายปี คือ ปีที่ ๑ จ านวน ๖,๓๗๐,๐๐๐บาท ปีที่ ๒ จ านวน 
๒๐๐,๐๐๐บาท ปีที่ ๓ จ านวน ๕๐,๐๐๐บาท ปีที่ ๔-๖ จ านวน ๒๔๐,๐๐๐บาท 

ผู้แทนกรมปศุสัตว์ (นายนิรันดร  เอ้ืองตระกูลสุข) ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าในเรื่องของการเลี้ยงวัว
หลุมทางกรมปศุสัตว์ไม่ได้ส่งเสริมมาก่อนมีแต่ หมูหลุม เราจะมีการพัฒนาในเรื่องของฟาร์มมาตรฐาน 
เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเรื่องของเกษตรกรรายย่อยมากกว่าเพราะถ้าเป็นเกษตรกรรายใหญ่จะไม่คุ้มในเรื่อง
ของต้นทุน  ในเรื่องของการเลี้ยงที่บอกว่าไม่ดีนั้นแท้ที่จริงแล้ว ผู้ที่เลี้ยงโคนมจะต้องดูแลบริหารจัดการเป็น
อย่างดี ที่ว่าไม่ดีไม่น่าจะเป็นไปได้จะต้องเลี้ยงให้ดี ถ้าคนอ่ืนมาเลี้ยงไม่น่าจะดีมากกว่า คนที่เลี้ยงจะต้องมี
ความรักความเอาใจใส่ถ้าเป็นของคนอ่ืนไม่น่าจะดีกว่าของตัวเอง 

ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ (อุดม นวลหนูปล้อง) เกษตรกรของสหกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้
เลี้ยงรายย่อย เมื่อเกษตรกรมีความต้องการที่จะเลี้ยงโคให้มีประสิทธิภาพการดูแลในเรื่องสุขภาพอนามัย
ต่างๆ ยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการมากนัก ถ้ามีการน ามารวมกันน าร่องอยู่ในพ้ืนที่ ชุมนุมสหกรณ์โคนม
ภาคใต้ ๔ แห่ง ซ่ึงมีโคนมอยู่ค่อนข้างเยอะ เกษตรกรเห็นด้วยกับการที่จะน าลูกโคมาเลี้ยงในเนอสเซอรี่ ดูแล
หรือให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้การเจริญพันธุ์ของโคเต็มที่  สหกรณ์คิดด าเนินการเอง ซึ่งเดิมกรมส่งเสริม
สหกรณ์เคยท าเป็นโครงการโคทดแทนแต่ไม่ใช่ (วัวหลุม) การเลี้ยงในลักษณะนี้ท าให้ปัญหาด้านมลภาวะ
ต่างๆ ลดไป  

ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้ (นายนนทชัย โนนพุดยา) ได้ชี้แจงเรื่องค่าอาหารโคว่า
โครงการสนับสนุน ๓ ปี ในปีที่ ๑ จ่ายให้เกษตรกรในอัตราตัวละ ๒๐๐ บาทต่อเดือน ปีที่ ๒ ลดลงเหลือ 
๑๕๐ บาทต่อเดือน  ปีที่ ๓ เหลือ ๑๐๐ บาทต่อเดือน ชุมนุมสหกรณ์โคนมคิดค่าดูแลตัวละ ๑,๐๐๐ บาทต่อ
เดือน หากเกษตรกรเลี้ยงเองจะเสียค่าใช้จ่ายตัวละ ๑,๑๘๐ บาทต่อเดือน 

กรรมการ (นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์) โครงการนี้มีรายได้จากการขายปุ๋ย ซึ่งชุมนุมฯ 
สามารถบริหารจัดการรายได้ส่วนนี้ส่งคืนกองทุนฯ ได้หรือไม่ 

ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้ (นายนนทชัย โนนพุดยา) ชี้แจงว่าสามาถน ามาหักจากเงิน
จ่ายขาดได้ เพียงแต่ทางชุมนุมต้องการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรมาเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก ประเด็นที่
สองคือวัวทุกตัวที่เข้ามาในโครงการมีการรับประกันให้หมด น ามาเลี้ยงเริ่มจากสายพันธุ์ไม่ดี วัวตายต้องมี
การรับผิดชอบ ค่าขนส่งทางชุมนุมฯ จะเป็นฝ่ายจัดการให้ทุกอย่าง 

นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย (นายอนันต์  ดาโลดม) ประเด็นในโครงการนี้หลักการ
และเหตุผลต้องมีการพัฒนาลดการสูญเสีย ประสิทธิภาพการผลิตนม กรเลี้ยงโคนมโดยสหกรณ์เข้ามาช่วย
ดูแล เลี้ยงโคให้มีสุขภาพดี ในช่วงผลิตนมให้เกษตรกรไปเลี้ยงเองเพ่ือที่จะได้น้ านมมากขึ้น โครงการนี้ให้ผ่าน
ไปได้แต่ต้องการให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนท าให้กองทุนฯ มีความยั่งยืนต่อไป ในโครงการนี้มี ๒ เรื่องคือ การ
จ่ายขาดในเรื่องค่าอาหารโคให้ไปอยู่ที่เงินทุนหมุนเวียนจะช่วยท าให้กองทุนฯมีสภาพคล่องมากขึ้น ส่วนใน
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เรื่องการประชุมชี้แจงโครงการ เผยแพร่การเลี้ยงโคระบบชีวภาพ ค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าใช้จ่าย
ในการก ากับดูแลโครงการ ให้เป็นเงินจ่ายขาดได้ 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกนก คติการ) ในเรื่องของโค
นมด้านการแข่งขันยังไม่ชัดขณะนี้เราอนุมัติวัวหลุมที่ต้นทุนต่ า ได้ขับเคลื่อนรายย่อยเห็นรูปแบบ เงินทุน
หมุนเวียนเป็นเรื่องของความส าเร็จในการขับเคลื่อนไปข้างหน้า ถ้าวันนี้เรามีการอนุมัติโคนมเท่ากับเรา
อนุมัติ ๓ รูปแบบ ที่เมืองกาญจนบุรี ชลบุรี บ้านบึง ไม่ใช่ว่าจะอนุมัติตัวเงินได้อย่างเดียวเราต้องหาค าตอบ
เพ่ือที่จะเดินไปข้างหน้า ในเรื่องการดูแลการเอาใจใส่ของด้านวิชาการ ยังไม่ค่อยชัดเรื่องโคนมแต่ตัวค่อนข้าง
ชัด ไม่ว่าจะเป็น ชา กาแฟ ปาล์มน้ ามัน โคเนื้อเห็นอะไรบางอย่างที่สามารถจะแข่งขันได้ โคนมก็เป็นส่วน
หนึ่งของรายย่อย จริงหรือที่เราอนุมัติเหล่านี้ที่สามารถแข่งขันได้  โดยเฉพาะกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับ  ๓ 
โครงการนี้ไป ไม่ใช่มองแต่การบริหารเงินอย่างเดียว แต่ควรมองในเรื่องการขับเคลื่อนไปเพราะความส าเร็จ
ของโครงการที่เราอนุมัติไป ความส าเร็จก็อยู่คล้ายๆ แบบนี้  

นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย (นายอนันต์  ดาโลดม) การเลี้ยงโคนมทดแทนมี
ค่าใช้จ่ายคอนข้างสูง ต้องการการเลี้ยงดูและให้อาหารอย่างเหมาะสม เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่จึงไม่มี
ความสามารถในการแบกรับ การรับเลี้ยงโคนมของชุมนุมสหกรณ์เพ่ือช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกร 
เกษตรกรยังได้คืนโคสาวที่มีสุขภาพแข็งแรงมีประสิทธิภาพการให้น้ านมดิบที่ดี ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหา
ด้านต้นทุนการผลิตน้ านมดิบของเกษตรกรในระยะยาว เรื่องของการแข่งขันเรื่องของโคนม น้ านมดิบที่มี
ปัญหามีตัวเดียวคือรัฐบาลไม่ยอมให้เอานมผงไปท านมพร้อมดื่ม ประเด็นที่เป็นปัญหานมล้นตลาด คือการ
อนุญาตให้เอานมผงมาท านมพร้อมดื่มแล้วน้ านมดิบจะมาแข่งขันได้อย่างไร เวลาที่เกษตรกรน าโคมาฝากให้
สหกรณ์เลี้ยงเขาไม่ทิ้งโคเพราะคนที่รักโคเขาจะมาคอยดูโคของเขา 

มติที่ประชุม   
เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานกับฝ่ายเลขานุการฯ ในการ

ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ และให้แจ้งเวียนคณะกรรมการฯ เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนที่จะ
ด าเนินการโครงการต่อไป 
 
วาระท่ี ๓.๔ แผนปรับปรุงการแก้ไขปัญหาโครงการที่ไม่สามารถอนุมัติวงเงินกู้ได้ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) รายงานว่าบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ ๓.๒ เรื่อง การจัดท าแผนปรับปรุงการแก้ไขปัญหาโครงการที่ไม่สามารถอนุมัติวงเงินกู้ได้
เป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของกองทุนฯ โดยให้น้ าหนักร้อยละ ๑๐ ซึ่งพิจารณาวัดจากระดับความส าเร็จ
ของกิจกรรมในการจัดท าแผนฯ และการด าเนินการตามแผนฯ ปี ๒๕๕๔ โดยก าหนดค่าเกณฑ์วัด ได้แก่ 
รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโครงการที่ไม่สามารถอนุมัติวงเงินกู้ได้ เทียบเท่าระดับ ๑ 
แผนปรับปรุงการแก้ไขปัญหาฯ แล้วเสร็จและผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนฯ  
เทียบเท่าระดับ ๒ แผนปรับปรุงการแก้ไขปัญหาฯ แล้วเสร็จและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เทียบเท่าระดับ ๓ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๔ เพื่อรองรับแผนปรับปรุงฯ แล้วเสร็จและ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ เทียบเท่าระดับ ๔ และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปี 
๒๕๕๔ ได้อย่างครบถ้วนและจัดท ารายงานน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ภายในเดือนกันยายน 
๒๕๕๓ เทียบเท่าระดับ ๕ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุงการแก้ไขปัญหาโครงการที่ไม่สามารถอนุมัติ
วงเงินกู้ได้ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. 
๒๕๕๔-๒๕๕๗ พร้อมแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๕๔ แล้ว โดยได้ก าหนดแผนงานภายใต้ ๒ ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 
แผนงานที่ ๑.๑ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอขอเงิน

สนับสนุนจากกองทุนฯ 
แผนงานที่ ๑.๒ จัดท าคู่มือ / เอกสารแนะน ากองทุนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนการจัดท าข้อเสนอโครงการ 
แผนงานที่ ๒.๑ สนับสนุนงบประมาณส าหรับจ้างที่ปรึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการ 
แผนงานที่ ๒.๒ ให้ความรู้การเขียนข้อเสนอโครงการ 

   ให้ความเห็นชอบ 
ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอขอความเห็นชอบแผนปรับปรุงการแก้ไขปัญหาโครงการที่ไม่สามารถอนุมัติ

วงเงินกู้ได้ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔-
๒๕๕๗ และแผนปฏิบัติการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาโครงการที่ไม่สามารถอนุมัติวงเงินกู้ได้ ปี ๒๕๕๔  

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์  ค าภา) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้สอบถามว่าแผนนี้มี
เป้าหมายหรือไม่ว่าเมื่อด าเนินการตามแผนแล้วจะท าให้อนุมัติได้อย่างไร และจะสามารถอนุมัติโครงการได้
ตามเป้าหมายหรือไม ่

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) ชี้แจงว่าแผนปฏิบัติการปรับปรุงการแก้ไข
ปัญหาโครงการที่ไม่สามารถอนุมัติเงินกู้ได้ ปี ๒๕๕๔ มี ๒ กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๑ การเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ โดยมีเป้าประสงค์ว่า หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนฯ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วถึง เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจในการขอรับ
เงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างฯ เนื่องจากบางครั้งสถาบันเกษตรกรเสนอขอรับการสนับสนุนในสินค้าที่
ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า จึงต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสนอรับเงินกองทุนฯ โดยมีเป้าหมายการจัดสัมมนา ๒ ครั้ง งบประมาณจ านวน ๗๐๐,๐๐๐ 
บาท ซึ่งกองทุนได้ด าเนินการแล้ว โดยได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื ่อง กองทุน FTA: ทางรอด 
ทางเลือก สินค้าปาล์มน้ ามัน เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท 
จังหวัดกระบี่ ในคราวต่อไปคาดว่าจะจัดสัมมนาขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเรื่องสินค้าข้าวที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า นอกจากนี้ กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการจัดท าข้อเสนอโครงการ โดย
สนับสนุนงบประมาณสนับสนุนเจ้าของโครงการที่ประสบปัญหาการเขียนโครงการเพ่ือจ้างที่ปรึกษาจัดท า
ข้อเสนอโครงการเป็นเงินจ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ มีการให้ความรู้การเขียนข้อเสนอโครงการแก่
ผู้สนใจเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ตลอดทั้งปี 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกนก คติการ) ให้ข้อคิดเห็นว่า
ควรแบ่งโครงการออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ในระดับชั้นที่ ๑ โครงการที่ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ระดับชั้นที่ ๒ โครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ และระดับชั้นที่ ๓ โครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดย
พิจารณาจากระยะเวลาการแก้ไขโครงการตามมติของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ และ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จนได้รับการอนุมัติ ไม่ควรนับจากจ านวนโครงการที่ไมไ่ด้รับอนุมัติ   

กรรมการ (นายอาณัติ  วิลาสินีวรรณ) ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ แทนผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ ให้ข้อคิดเห็นว่าบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด วัดความส าเร็จของโครงการจากการใช้จ่าย
งบประมาณที่ตั้งไว้ การจัดท าแผนเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างฯ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ สามารถอนุมัติเงินให้โครงการได้ 
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ตรงนั้นเป็นประเด็นส าคัญตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอว่าจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม หรือว่าต้องสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการให้ค าปรึกษาโดยใกล้ชิดว่าต้องจัดท าข้อเสนอโครงการอย่างไร จึงจะได้รับ
ความเห็นชอบและได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ดังนั้น แผนที่ฝ่ายเลขานุการฯ  
ได้เสนอมาจึงน่าจะสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและการประเมินของบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

กรรมการ (นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 
แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้สอบถามว่าตัวชี้วัดตามเกณฑ์นี้ได้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือ
พิจารณาก่อนตกลงกับบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด หรือไม่ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะ
ได้รับทราบและเป็นผู้พิจารณาว่าตัวชี้วัดตามข้อเสนอของบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด นี้สามารถ
ยอมรับได้หรือไม่ หากไม่สามารถยอมรับก็ต้องเจรจา ทั้งนี้เห็นว่าหากโครงการที่มีเหตุผลไม่ เพียงพอ กอง
ทุนฯ ก็ไม่สมควรที่จะอนุมัติ  บริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ควรจะประเมินผลกองทุนฯ ในเรื่องของการ
เบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลาหรือไม่ และการช าระหนี้ของลูกหนี้เป็นไปตามก าหนดเวลาหรือไม่ และ
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกองทุนฯ สามารถปรับแก้ไขโครงสร้างได้อย่างไร น่าจะเป็นประเด็นส าคัญกว่า ควรจะ 
เจรจากับบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ว่าหากด าเนินการประชาสัมพันธ์ไปแล้วตามแผน แต่โครงการที่
เสนอเข้ามายังไม่สามารถอนุมัติได้อีก กองทุนฯ ก็จะไม่มีคะแนน การก าหนดตัวชี้วัดดังนี้จะเป็นการบังคับให้
กองทุนฯ ต้องอนุมัติในโครงการที่ไม่สมเหตุสมผลใช่หรือไม่  

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)  ชี้แจงว่าได้เสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เพ่ือพิจารณาตัวชี้วัดดังกล่าวแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์วัดผลการด าเนินการ ประจ าปี  ๒๕๕๔ ตามที่กระทรวงการคลัง โดย
บริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เสนอ ส าหรับระดับคะแนน และรายละเอียดการประเมิน มอบหมายให้
ผ่ายเลขานุการเจรจากับกระทรวงการคลัง และบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และเมื่อได้ข้อยุติแล้วให้
น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ลงนามในบันทึกตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 
ประจ าปี ๒๕๕๔ ต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เจรจากับบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด แล้ว และ
บริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  ต้องการที่จะให้กองทุนฯ ช่วยให้โครงการอนุมัติได้มากขึ้น เลยก าหนด
ตรงนี้เป็นตัวชี้วัด 

กรรมการ (นายอาณัติ  วิลาสินีวรรณ) ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ แทนผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ ให้ข้อสังเกตว่าบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ต้องการที่จะวัดประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการเงินกองทุน ซึ่งตัวชี้วัดสามารถมีได้หลายตัว เช่น การอนุมัติเงินกองทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง 
เหมาะสม ตัวนั้นก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่ง เหมือนที่ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความเห็นไปแล้วว่า ควรต้องเจรจา
กับบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เพราะยังมีตัวชี้วัดตัวอ่ืนที่สามารถวัดประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการเงินกองทุน ซึ่งการอนุมัติเงินของกองทุนฯ ต้องอนุมัติให้กับโครงการที่ มีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้เท่านั้น 

มติที่ประชุม 
รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เจรจากับบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในประเด็น

ตัวชี้วัดที่น ามาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ อีกครั้ง 
 

วาระท่ี ๓.๕ เรื่องขอปรับแผนการเบิกจ่ายเงิน ในการติดตามประเมินผลโครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อ 
               พันธุ์ก าแพงแสน 



 -๑๗- 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) รายงานว่าในคราวประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมได้มีมติ
อนุมัติงบประมาณจ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ให้ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน แบ่งเป็นปีที่ ๑ – ปีที่ ๕ ปีละ 
๒๐,๐๐๐ บาท และในปีที่ ๖ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ฝ่ายเลขานุการได้เสนอ
ขอปรับแผนค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลโครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนในปีที่ ๓ 
ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณปีที่ ๓ ในการติดตามและประเมินผลของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรส าหรับโครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน จากเดิม ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมขึ้น 
๑๕,๘๕๐ บาท เป็น ๓๕,๘๕๐ บาท ตามที่ได้ใช้จ่ายไปแล้ว โดยให้ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ถัวจ่ายจากงบประมาณในการติดตามประเมินผลปีที่ ๓ ที่เกิดขึ้นจริงของโครงการด้านโคเนื้อเพ่ือลดผลกระทบ
จากการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี จ านวน ๓ โครงการ หากเกินให้ถัวจ่ายจากงบประมาณของโครงการที่
ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด าเนินการติดตามและประเมินผลทั้งหมดในปี ๒๕๕๓ ทั้งนี้ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว พบว่าสามารถถัวจ่ายเงินในการ
ติดตามประเมินผลโครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน ในปีที่ ๓ (๒๕๕๓) จากโครงการ
คัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อจ านวน ๓,๖๓๐ บาท โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ
จ านวน ๗,๐๔๐ บาท และโครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และ
เห็นผลจริงจ านวน ๕,๑๘๐ บาท  

ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ให้ข้อคิดเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้มีการอนุมัติในหลักการไปแล้ว โดยให้ถัวจ่ายจาก
งบประมาณในการติดตามและประเมินผลของโครงการด้านโคเนื้อเพ่ือลดผลกระทบจากการท าข้อตกลงเขต
การค้าเสรี ๓ โครงการ  

มติที่ประชุม  
๑. เห็นชอบการถัวจ่ายเงินในการติดตามประเมินผลโครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์

ก าแพงแสนที่เพ่ิมขึ้นตามที่ได้ใช้จ่ายไปแล้ว จ านวน ๑๕,๘๕๐ บาท จากงบประมาณคงเหลือของโครงการ
ติดตามประเมินผลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปีที่ ๓ (๒๕๕๓) ดังนี้ 

๑.๑ โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อในปีที่ ๓ จ านวน ๓,๖๓๐ บาท 
๑.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ จ านวน ๗,๐๔๐ บาท 
๑.๓ โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง 

จ านวน ๕,๑๘๐ บาท 
๒. งบประมาณในการติดตามประเมินผลของโครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน

ที่ปรับใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
หน่วย : บาท 

โครงการ 
งบประมาณ 

รวม ปีที่ ๑ 
( ๒๕๕๑ ) 

ปีที่ ๒ 
( ๒๕๕๒ ) 

ปีที่ ๓ 
( ๒๕๕๓ ) 

ปีที่ ๔ 
( ๒๕๕๔ ) 

ปีที่ ๕ 
( ๒๕๕๕ ) 

ปีที่ ๖ 
( ๒๕๕๖ ) 

โครงการจัดตั้ง 
ตลาดกลางโคเนื้อ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๕,๘๕๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๖๕,๘๕๐ 



 -๑๘- 

พันธุ์ก าแพงแสน 

วาระท่ี ๓.๖ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) รายงานว่าตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้มีมติในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ อนุมัติเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ จ านวน ๔ อัตรา เป็นเงิน ๔๕๗,๔๔๐ บาท (อัตราจ้างเดือน
ละ ๙,๕๓๐ บาท/คน อิงตามระเบียบของพนักงานราชการโดยอนุโลม) พร้อมเงินสมทบประกันสังคมอีก
จ านวน ๒๖,๔๔๘ บาท ในขณะนี้ กระทรวงการคลังได้แจ้งให้พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างทุนหมุนเวียน
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยปรับเพ่ิมค่าจ้างในอัตรา
ร้อยละ ๕ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔  

ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอขอปรับเพ่ิมอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนฯ จ านวน 
๔ อัตรา เป็น ๑๐,๐๑๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยขอถัวจ่าย ค่าจ้าง 
และเงินสมทบประกันสังคม ที่เพ่ิมขึ้น จากค่าใช้จ่ายส าหรับการปฏิบัติงานของกองทุนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตรฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบให้ปรับเพ่ิมอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนฯ จ านวน ๔ อัตรา ในอัตราร้อยละ ๕ 

จากเดิมค่าจ้างเดือนละ ๙,๕๓๐ บาท เป็น ๑๐,๐๑๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
โดยสามารถถัวจ่ายค่าจ้าง และเงินสมทบประกันสังคมที่เพ่ิมขึ้นจากค่าใช้จ่ายส าหรับการปฏิบัติงานของ
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.๑ ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรประจ าปี ๒๕๕๔  
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)  จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔  กุมภาพันธุ์  ๒๕๕๔  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าร่างตัวชี้วัดประเมินผลกองทุน
ฯ มาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะกรรมกรก็ให้ความเห็นชอบตัวชี้วัดในเกณฑ์
ตัวชี้วัด ตามที่กระทรวงการคลังโดยที่บริษัททริส  คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ให้ความเห็นชอบก าหนด แต่ระดับ
คะแนนรายละเอียดมอบให้ฝ่าเลขาฯ ไปเจรจา และให้น ากลับเข้ามาพิจารณาอีกครั้ง  ประเด็นที่ฝ่าย
เลขานุการฯ เจรจากับ บริษัททริส  เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ตัวชี้วัดที่ให้มีระดับคะแนนลดลง ๒ ตัวชี้วัด 
คือ 

๑. การปิดบัญชี บริษัททริส ก าหนดให้ทางกองทุนฯ สรุปงบการเงินเสนอคณะกรรมการฯ ทุกๆ
ไตรมาส แต่ได้มีการเจรจา ว่าทุกไตรมาสขอให้สรุปเป็นสถานะการเงิน ส่วนการปิดบัญชี จะสรุปเป็นสิ้น
ปีงบประมาณ 

๒. การวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากเดิมที่ก าหนดค่าเกณฑ์วัดแบบ Milestone 
โดยการวัดเป็นระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เปลี่ยนเป้นการวัดด้วยร้อยละของความพึงพอใจ ซึ่งบริษัททริส คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด ก าหนดค่าเกณฑ์วัด ดังนี้ 

- ความพึงพอใจร้อยละ ๙๐ เทียบเท่าระดับ ๕ 



 -๑๙- 

- ความพึงพอใจร้อยละ ๘๕ เทียบเท่าระดับ ๔ 
- ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ เทียบเท่าระดับ ๓ 
- ความพึงพอใจร้อยละ ๗๕ เทียบเท่าระดับ ๒ 
- ความพึงพอใจร้อยละ ๗๐ เทียบเท่าระดับ ๑ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๔.๒ สถานะการเงินของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) ชี้แจงข้อมูลสถานะการเงินกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ – ๒๕๕๔  รวม
เป็นเงิน ๖๔๐ ล้านบาท ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ – เมษายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงิน
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการภายใต้กองทุนฯ รวมทั้งสิ้น ๔๘๓.๗๘ ล้านบาท แยกเป็นเงินหมุนเวียน 
๑๔๘.๑๐ ล้านบาท และเงินจ่ายขาด ๓๓๕.๖๘ ล้านบาท  ณ  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔  กองทุนฯ ได้
จ่ายเงินเพ่ือด าเนินการตามโครงการรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๖.๖๒ ล้าน
บาท  มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายโครงการต่างๆที่ได้รับอนุมัติแล้ว จ านวน ๒๒๗.๖๐ ล้านบาท ปัจจุบัน
กองทุนฯ มีเงินที่ได้รับการช าระคืนจากโครงการต่างๆ ตามแผนการช าระคืน ทั้งหมด ๒๒.๑๗ ล้านบาท บวก
เงินที่จ่ายจริงกับเงินรับช าระคืนตามแผนการช าระคืนท าให้กองทุนฯ มีเงินเหลือ ณ วันที่  ๓๐ เมษายน 
๒๕๕๔ เป็นเงิน ๑๖๗.๙๔ ล้านบาท เมื่อกรรมการอนุมัติให้ความเห็นชอบโครงการ ๓ โครงการแรกไป
ทั้งหมด โครงการปาล์มน้ ามัน เป็นเงิน ๑๐๙.๐ ล้านบาท  โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นเงิน ๕๕.๘๘ ล้าน
บาท  โครงการวัวหลุม เป็นเงิน ๖.๘๖ ล้านบาท อนุมัติทั้งหมดเป็น จ านวนเงิน ๑๖๓.๖๔ ล้านบาท  ปัจจุบัน
กองทุนฯ จะมีเงินเหลือ ๔.๓๐  ล้านบาท  และมีโครงการที่อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นผ่าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประมาณอีก ๘ โครงการ เป็นเงิน ๔๖๐.๕๑ ล้านบาท 

ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร)  สอบถามส านักงบประมาณ เรื่องภาระผูกพัน
โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว มีภาระผูกพันอยู่อีก ๒๒๗ ล้านบาท ซึ่งต้องใช้เงินส่วนนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
ขึ้นไป แต่ถ้ามีโครงการเข้ามา สามารถน าเงินส่วนนี้มาใช้จ่ายและสามารถน ามาอนุมัติโครงการได้หรือไม่ 
เพ่ือว่างบประมาณส่วนที่ขาดก็ต้องไปตั้งงบประมาณรับในปีถัดไป  สามารถท าได้ไหมกรณีเงินกองทุน 

กรรมการ (นายอาณัติ  วิลาสินีวรรณ)  ได้ชี้แจงข้อมูลส าหรับเรื่องการใช้จ่ายเงินว่า ถ้า
ต้องการความชัดเจนให้จัดท าแผนใช้จ่ายเงินในแต่ละปีของกองทุนฯ และหากไม่เพียงพอก็สามารถขอตั้ง
งบประมาณเพ่ิมเติมซึ่งส านักงบประมาณจะด าเนินการให้ ส าหรับเงินที่ได้อนุมัติไปแล้วและมีเงื่อนไขที่จ่าย 
ถ้าเป็นไปได้ก่อนท างบประมาณอยากให้ฝ่ายเลขานุการฯ เข้ามาหารืองบประมาณ ดูรายละเอียดแผนการ
จ่ายเงินเป็นอย่างไร เงินเหลือเท่าไหร่ จะต้องมีโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงมาแล้วอีก ๘ 
โครงการเป็นเงินเท่าไหร่  ในแต่ละปีใช้เท่าไหร่  ปี ๒๕๕๖  ๒๕๕๗  ใช้เท่าไหร่ จะได้ตั้งงบประมาณได้ถูก
และส ารองไว้เผื่อที่จะอนุมัติโครงการใหม่ด้วย  

ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) เห็นด้วย โครงการมีภาระผูกพันน ามาพิจารณาไม่ได้
ต้องขอตั้งงบประมาณเพ่ิม การผูกพันไม่ควรเอางบประมาณทั้งโครงการมากองไว้ การจัดสรรค่าใช้จ่ายของ
โครงการได้จัดสรรงบประมาณเป็นปีๆ ส านักงบประมาณไม่ตั้งงบประมาณให้เราเพราะส านักงบประมาณ
เห็นเงินเหลืออยู่ ๒๐๐ กว่าล้าน ยังไม่ได้จ่าย ก็อนุมัติผูกพันโครงการไว้แล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ ก็เห็นด้วยตรงกัน 

กรรมการ (นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์) ฝ่ายเลขานุการฯ ต้องละเอียดเรื่องโครงการที่
ได้รับอนุมัติไปแล้วว่า ตกลงเบิกเงินตามเวลา และเบิกเงินได้ใช้หรือไม่ ถ้าเบิกเงินไปแล้วไม่ได้ใช้ต้องขอ



 -๒๐- 

ความเห็นหน่วยงาน ถ้าไม่จ าเป็นต้องใช้ก็ขอคืน เมื่อเป็นเงินที่ปลอดภาระผูกพัน จะได้รู้ว่ ามียอดเงินจริงๆ 
ใช้ได้เท่าไหร่ และประมาณการณ์ข้างหน้าต่อไป เดือนถัดไปจนถึงสิ้นปี จะได้เงินคืนเดือนไหนๆ บ้างตาม
โครงการใด CASH FLOW จะประมาณการณ์ไปจนถึงสิ้นปีได้ และสามารถน าเงินตรงนั้นมาใช้ แต่ห่วงว่าถ้าเงินไม่
พอ แล้วไปผูกพันตามระเบียบของงบประมาณ สามารถท าได้หรือไม่ในฐานะกรรมการ จะอนุมัติได้หรือไม่ 

ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร)  ต้องดู CASH FLOW ตามอย่างที่กระทรวงพาณิชย์ 
โครงการที่อนุมัติไปแล้วมีส่วนหนึ่งใช้คืนมา ในส่วนที่ส่งคืนมา เงินทุนหมุนเวียนจะคืนเมื่อไหร่แล้วเอาไปแล้ว
ยังไม่ได้ใช้ ต้องขอกลับคืน 

มติทีป่ระชุม  
รับทราบ รายงานสถานะการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔  

มียอดรายรับจ านวน ๖๔๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๔๙ จ านวน 
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๕๐ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๕๑ จ านวน 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณปี ๒๕๕๒ จ านวน ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และงบประมาณปี ๒๕๕๔ 
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มียอดรายจ่าย จ านวน ๒๕๙,๑๖๕,๙๔๘.๐๐ บาท เป็นรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๔๙  จ านวน ๙๔๔,๖๕๗.๐๙ บาท   ปี ๒๕๕๐ จ านวน ๕๒,๐๕๓,๒๔๔.๗๔ บาท  ปี ๒๕๕๑ จ านวน 
๑๖,๐๕๓,๕๐๓ บาท  ปี  ๒๕๕๒  จ านวน ๗๗,๒๖๘,๙๙๔.๑๕ บาท และปี  ๒๕๕๓ จ านวน 
๑๑,๒๘๓,๘๔๒.๐๒ บาท ปี ๒๕๕๔ จ านวน ๑๐๙,๐๑๖,๗๕๑.๕๕ บาท  และภาระผูกพันโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ จ านวน ๒๒๗,๖๐๑,๙๔๐.๐๐ บาท  รับช าระคืนจากโครงการต่างๆ ๒๒,๑๗๑,๙๖๑.๕๐ บาท ท าให้
กองทุนฯ มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑๖๗,๙๔๘,๐๒๘.๙๕ บาท  

ทั้งนี้ ผู้แทนส านักงบประมาณ (นายอาณัติ  วิลาสินีวรรณ ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ) ได้ให้
ข้อสังเกตว่า กองทุนฯ สามารถใช้เงินที่เป็นภาระผูกพันของโครงการที่ได้อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดสรรตาม
แผนการใช้เงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่จะอนุมัติใหม่ได้  โดยให้กองทุนฯ จัดท ารายละเอียดของ
แผนการใช้จ่ายเงินที่เป็นภารผูกพันของแต่ละโครงการว่าจะจัดสรรในแต่ละปีจ านวนเท่าไร  พร้อม
รายละเอียดของแผนการรับช าระคืนจากแต่ละโครงการ และความต้องการที่จะใช้ส าหรับโครงการที่เสนอขอ
ใหม่  เพื่อประกอบการเสนอของงบประมาณในปี ๒๕๕๕   
 
วาระท่ี ๔.๓ ผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ (ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔) 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) รายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ ซึ่งได้ด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี
การค้า ดังนี้  

๑. โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อ (ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๗) งบประมาณ 
๔๖.๕๒ ล้านบาท ด าเนินการผสมเทียมแม่โคลูกผสมบราห์มันด้วยน้ าเชื้อชาโรเล่ส์ได้ ๗,๓๘๙ ตัว คิดเป็น
ร้อยละ ๗๗.๗๘ ของเป้าหมาย ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งจากโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนได้ ๒๓,๘๖๕ โด๊ส คิดเป็นร้อย
ละ ๕๓ ของเป้าหมาย และขุนโคเพศผู้ที่เหลือ ๔๐ ตัว จากการคัดเลือกเพ่ือใช้เป็นพ่อพันธุ์เพ่ือขาย รวมทั้ง
โอนเงินปีที่ ๑ คืนกองทุนแล้วจ านวน ๒.๔ ล้านบาท ตามเงื่อนไข 

๒. โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน (ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓) งบประมาณ 
๑๔.๗๗ ล้านบาท ด าเนินการก่อสร้างตลาดกลางแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ จด
ทะเบียนเพ่ือรับรองโคพันธุ์ก าแพงแสน ๒๐๑ ตัว คัดโคเข้าสู่ตลาดเพ่ือจ าหน่าย ๒๙๙ ตัว ให้บริการ
เกษตรกรและนักศึกษาดูงานและฝึกงาน ๖๓๙ ราย และจัดเตรียมโคเพ่ือไปขายต่างประเทศ ๑๐๕ ตัว 
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๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ (ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔) งบประมาณ ๒๐.๒๘ ล้านบาท 
ด าเนินการจัดฝึกอบรม ๔ หลักสูตร คือ การเลี้ยงโคเนื้อ การผสมเทียมโค ความปลอดภัยของเนื้อโคและระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ และการเลี้ยงโคเนื้อระยะสั้น มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจ านวน ๓,๕๔๔ ราย โดย
เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๖๒.๙๖ มีการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เช่น ท าให้อัตราการผสมเทียมติด
สูงขึ้นจากเฉลี่ย ๓ ครั้ง/ตัว เป็น ๒ ครั้ง/ตัว และเกษตรกรร้อยละ ๙๖.๖๗ มีการน าความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดต่อสมาชิกใกล้เคียง 

๔. โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง 
(ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๘) งบประมาณ ๔๓.๙๑ ล้านบาท ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษามาท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสมาชิก
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมน าร่อง ๒๐ สหกรณ์ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการ
ฟาร์ม พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๕๐ ของจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพ่ิมปริมาณน้ านมดิบได้
ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ กก./ตัว/ช่วงการให้นม เกษตรกรร้อยละ ๖๐ สามารถลดช่วงห่างการให้ลูกของแม่โคได้
ไม่เกิน ๕๐๐ วัน เกษตรกรร้อยละ ๙๔ สามารถด าเนินการปรับสัดส่วนแม่โคต่อฝูงโคนมได้เท่ากับหรือ
มากกว่า ๔๐ : ๖๐ เกษตรกรร้อยละ ๙๘ สามารถด าเนินการปรับสัดส่วนแม่โครีดนมต่อฝูงโคนมได้เท่ากับ
หรือมากกว่าสัดส่วน ๕๕ : ๔๕ เกษตรกรร้อยละ ๕๘  สามารถด าเนินการปรับปรุงจ านวนเซลล์เม็ดเลือดขาว
ในน้ านมดิบไม่ให้เกิน ๕๐๐,๐๐๐ เซลล์/มล. เกษตรกรร้อยละ ๔๐ สามารถด าเนินการปรับปรุงปริมาณ
ของแข็งรวมในน้ านมดิบให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒.๒๐ และเกษตรกรร้อยละ ๘๒ สามารถด าเนินการ
ปรับปรุงจ านวนจุลินทรีย์ในน้ านมดิบให้มีจ านวนไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ โคโลนี/มล. ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนการเลี้ยงโคนมได้ร้อยละ ๒.๐๙ และมีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๗.๓๙ รวมทั้งเกษตรกรมีความพึง
พอใจต่อการตรวจเยี่ยมฟาร์มของทีมที่ปรึกษาคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๐ และมีความพึงพอใจต่อการอบรมจาก
ทีมท่ีปรึกษาคิดเป็นหรือร้อยละ ๗๖ เนื่องจากสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในฟาร์มได้จริง 

๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าโคนม และผลิตภัณฑ์นม
ของสหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด (ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๕) งบประมาณ ๘.๒๗ ล้านบาท ปีที่ ๑ (๒๕๕๒)  สมาชิกของ
สหกรณ์สามารถผลิตน้ านมดิบได้เพ่ิมขึ้น ๙.๓๖ ตัน/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๐ ของเป้าหมาย สหกรณ์มีการ
แปรรูปน้ านมดิบเป็นไอศกรีม ได้จ านวน ๕๐,๙๓๕ ถ้วย มูลค่า ๒๐๓,๗๐๔ บาท เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๑ ก่อน
มีโครงการ คิดเป็นมูลค่า ๑๒๕,๓๖๖ บาท และมีการแปรรูปเนื้อโคนมท าให้สหกรณ์มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
๕๓๙,๐๕๐ บาท ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
ตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 

๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาค
ตะวันออก จ ากัด (ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๘) งบประมาณ ๒๙.๘๘ ล้านบาท ด าเนินการก่อสร้างศูนย์ผลิตอาหารสัตว์
และจ าหน่ายเนื้อสุกรแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ฝึกอบรมการแปรรูปเนื้อสุกรและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรแก่เกษตรกร ๖๘๐ ราย มากกว่าเป้าหมาย ๑๕ ราย ในขณะนี้โครงการได้เสนอเรื่องขอ
เปลี่ยนแปลงแบบอาคารโรงอาหารสัตว์จากเดิม ๒๐x๓๐ เมตร ๑ หลังเป็นขนาด ๑๘x๒๐ เมตร ๑ หลัง และ 
อาคารเครื่องจักรขนาด ๖x๑๐ เมตร ๑ หลัง พร้อมขอปรับแผนการใช้เงิน ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการจะได้น าเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ 
จ ากัด (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖) งบประมาณ ๗.๔๒ ล้านบาท โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เบิกเงินจากกองทุนฯ เพ่ือ
น าไปด าเนินงานโครงการในปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการฝึกอบรม
เกษตรกร 
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๘. โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา (ปี ๒๕๕๐) งบประมาณ ๖.๘๒ ล้านบาท ด าเนินการ
ฝึกอบรม GAP ให้เกษตรกร ๑๗๘ ราย และได้รับการรับรองแปลง GAP แล้ว ๑๗๑ ราย จัดท าศูนย์เรียนรู้
การผลิตชาอินทรีย์ในพ้ืนที่ ๒๐ ไร่ หลังมีโครงการ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมขึ้น โดยชาอัสสัม เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
๓๒.๗๗ กก./ไร่ ชาจีนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ๒๖.๑๐ กก./ไร่ เกษตรกรขายชาอัสสัมได้ราคาเพ่ิมขึ้นจาก ๘๐ บ./กก. 
เป็น ๑๒๐ บ./กก. และมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น ๒๖๘ บาท/ไร่ และเกษตรกรขายชาจีนอู่หลงได้ราคาเพ่ิมขึ้นจาก 
๔๐๐ บ./กก. เป็น ๘๐๐ บ./กก. และมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น ๖๓๔ บาท/ไร่ 

๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน (ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔) งบประมาณ ๑๙.๙๔ 
ล้านบาท ด าเนินการจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันแล้ว ๒๓,๑๗๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖ ของ
เป้าหมาย ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีสวนปาล์มอยู่แล้ว ร้อยละ ๙๖ มีการน าความรู้ไปปฏิบัติ และ
เกษตรกรรายใหม่ที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๖๓ มีการน าความรู้ไปใช้ในการท าสวนปาล์ม ท าให้ผลผลิต
เฉลี่ยปาล์มน้ ามันของเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมเพ่ิมขึ้น ๘๑๐ กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามันของ
เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมลดลง ๓๗๕ บาท/ตัน และรายได้สุทธิของเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมเพ่ิมขึ้น 
๓,๐๖๔ บาท/ไร่ 

๑๐. โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗) งบประมาณ 
๕๔.๔๔ ล้านบาท ด าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ
โดยการฟ้ืนต้นท าสาวให้แก่เกษตรกรตามเป้าหมายแล้ว ๓๐ ราย ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างรับ
สมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในปีที่ ๒  

๑๑. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (ปี  ๒๕๕๓-๒๕๕๕) งบประมาณ ๑๒๘.๙๐ ล้านบาท ซึ่ง
กรมการข้าวได้เบิกเงินจากกองทุนฯ เพ่ือด าเนินโครงการในปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๓ และได้จัดสรรเงิน
ให้จังหวัดทีเ่ข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นครสวรรค์ อ่างทอง สุรินทร์ อุดรธานี และอ านาจเจริญ เพ่ือด าเนินการ
ตามกิจกรรมของโครงการแล้ว โดยมีการจัดเวทีชุมชมและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๒๒ ศูนย์ จาก
เป้าหมาย ๕๕ ศูนย์ คาดว่าจะคัดเลือกได้ครบทุกศูนย์ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว
เพ่ือใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีให้ศูนย์ข้าวชุมชนแล้ว ๖๖ ตัน จากเป้าหมาย ๑๖๕ ตัน จัดท าแปลงส่งเสริมการ
ใช้เครื่องจักรกลเพ่ือลดต้นทุนการผลิตแล้ว จ านวน ๔๒๑ แปลง จากเป้าหมาย ๔๐๐ แปลง ซึ่งมากกว่า
เป้าหมาย ๒๑ แปลง และจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูข้าวชุมชนแล้ว ๒๒ แห่ง จากเป้าหมาย ๕๕ แห่ง  

กรรมการ (นายอาณัติ  วิลาสินีวรรณ) ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ แทนผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ ให้ข้อคิดเห็นว่าควรมีการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วด้วย 

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์  ค าภา) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติสังคมแห่งชาติ แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ข้อคิดเห็นว่า 
ควรมีการรายงานปัญหาและอุปสรรคของแต่ละโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว เนื่องจากบางโครงการมีผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรรมการทุกท่านจะได้รับทราบปัญหาและพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

 มติที่ประชุม    

 ที่ประชุมรับทราบ และให้รับข้อคิดเห็นคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไปเพ่ิมเติมรายละเอียด
เกี่ยวกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของแต่ละโครงการเพ่ือรายงานให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบในที่ประชุมครั้งต่อไป 

 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
-ไม่มี- 



 -๒๓- 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 

................................................................ 
 นางวรมา  นพรัตน์  ผู้จดรายงานการประชุม 
 เศรษฐกรปฏิบัติการ 
 
 นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร 
 


